

**BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09 /BCĐDTLCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

V/v chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo
cáo số liệu dịch bệnh

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Từ đầu tháng 02/2019 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Ban Chỉ đạo quốc gia) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rất quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh và công tác báo cáo số liệu dịch bệnh; cụ thể, tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu dịch bệnh động vật. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thú y, trong quá trình tổng hợp và phân tích số liệu dịch bệnh và kiểm tra thực tế tại một số địa phương đã phát hiện một số tồn tại bất cập trong việc thực hiện báo cáo dịch bệnh như: i) Các cơ quan cấp huyện, cấp xã không báo cáo hoặc báo cáo chậm, nhiều sai sót dẫn đến các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh không nắm được để tham mưu chỉ đạo kịp thời; ii) Các địa phương đã sáp nhập các đơn vị cấp huyện, rất khó khăn hoặc không liên hệ trực tiếp về công tác chống dịch giữa đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh; ví dụ tại tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian đầu khi mới xảy ra dịch bệnh không có nhân viên thú y cấp xã, khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản của tỉnh phải ký hợp đồng với các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện, các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp không làm việc vào các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần; iii) Không cập nhật số liệu và thực hiện gửi báo cáo hàng ngày, dẫn đến tình trạng báo cáo không chính xác, số liệu báo cáo tăng, giảm đột biến sau khi được cập nhật; ví dụ tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Hải Dương,... iv) Báo cáo không đúng theo biểu mẫu quy định, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc và rất dễ xảy ra sai sót khi tổng hợp số liệu, nhất là khi dịch bệnh xảy ra ở diện rộng và có nhiều số liệu dịch bệnh.

Những tồn tại, bất cập trong công tác báo cáo dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định hiện hành; cụ thể cần chú trọng một số nội dung sau:

1. Kiện toàn hệ thống thú y các cấp theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là công tác tổng hợp và báo cáo số liệu dịch bệnh.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định của Luật thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và hướng dẫn của Cục Thú y.

3. Cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; thành lập tổ công tác, phân công cán bộ đầu mối để cập nhật tình hình dịch bệnh và gửi báo cáo về Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng quản lý trước 16h hằng ngày.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh trực tiếp đến các địa phương cấp xã, cấp huyện để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh.

5. Tổ chức tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại bất cập và đề xuất giải pháp để thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo chính quyền và các cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Thú y và các CCTY vùng;
- Sở NN&PTNT; Chi cục CN&TY các tỉnh, tp;
- Lưu: VT, TY.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**THỦ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến**